
        
             การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีท่ี 3 ครั้งที ่23 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
 
 

   วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่  25 ปีที่  3 ครั้งที่  23 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี นายสุชาติ   ตันเจริญ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน 
ท าหน้าทีป่ระธานการประชุม  
    ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ 
ได้ด าเนินการประชุม โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
   1. รับทราบประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อ 
ของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง  
   ตามที่นายสุพล  ฟองงาม และนายสันติ  กีระนันทน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ได้มีหนังสือแจ้งว่าขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่  
17 มกราคม 2565 เป็นผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายสุพล  ฟองงาม และนายสันติ  
กีระนันทน์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (3) นั้น ต่อมา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มี ประกาศ 
สภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 ประกาศให้ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรค 
พลังประชารัฐ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 2 คน ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 105 (2) คือ นายชวน  ชูจันทร์ ล าดับที่ 23 แทน นายสุพล  ฟองงาม และนายสุรพร  ดนัยตั้งตระกูล 
ล าดับที่ 25 แทน นายสันติ  กีระนันทน ์  
   2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ 
   ตามที่ได้มีประกาศให้ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ  
เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 115 ก าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้อง
ปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกก่อนเข้ารับหน้าที่ โดย นายชวน  ชูจันทร์ และนายสุรพร  
ดนัยตั้งตระกูล ได้ปฏิญาณตนในที่ประชุม ทั้งนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันทั้งหมดเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติ
หน้าที่ได ้คือ 475 คน องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งคือ 238 คน 
   ที่ประชุมรับทราบ 
 

   จากนั้น ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
(1) กระทู้ถาม 
     1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 

     1.1.1 กระทู้ถาม โดย นายธีรภัทร  พริ้งศุลกะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

    ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องดูแล 
เรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยตลอดมา และขอชื่นชมว่าท าหน้าที่ได้ดีเป็นอย่างยิ่งจนท าให้มีความมั่นใจ 
ต่อมาตรฐานในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งหากเกิดโรคระบาดขึ้นอีกในอนาคตก็เชื่อว่ากระทรวง
สาธารณสุขจะมีความพร้อมในการเผชิญหน้ากับโรคต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาโรคติดเชื้อ 
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ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้กลายพันธุ์จนท าให้ประชาชนไม่สามารถเฉลิมฉลองในเทศกาลปีใหม่ 
ไดอ้ย่างที่ตั้งใจ อีกทั้งยังมีการแพร่ระบาดโดยง่าย ประกอบกับในช่วง 1 – 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีจ านวนผู้ติดเชื้อ
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีอาการไม่รุนแรงเท่ากับสายพันธุ์อ่ืน ๆ จึงขอสอบถามถึงแนวทางในการบริหาร
จัดการคุณภาพชีวิตของคนไทยในปี 2565 เนื่องจากในช่วงปลายปี 2564 รัฐบาลได้แถลงว่าจะจัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 อีกจ านวน 120 ล้านโดส เพ่ือดูแลชีวิตของประชาชน โดยก่อนหน้านี้มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว 
จ านวน 110 ล้านโดส ประกอบด้วย วัคซีนเข็มที่ 1 จ านวน 60 ล้านโดส วัคซีนเข็มที่ 2 จ านวน 40 ล้านโดส 
วัคซีนเข็มที่ 3 ประมาณ 10 กว่าล้านโดส และอีกจ านวนหนึ่งได้รับวัคซีนเข็มที่ 4 แล้ว จึงขอสอบถามถึง 
การจัดซื้อวัคซีนจ านวน 120 ล้านโดสว่า ประกอบด้วยวัคซีนอะไรบ้าง เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพ่ีน้อง
ประชาชน รวมทั้งความคืบหน้าของงานวิจัยและการพัฒนาวัคซีนของประเทศไทย และหน่วยงานของรัฐ 
จะสามารถน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาผลิตวัคซีน mRNA ได้หรือไม่ เพ่ือรองรับสถานการณ์ในอนาคต ตลอดจน
การผลิตยาเพ่ือรักษาโรคโควิด-19 นอกจากนี้ การฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 5 – 11 ปีนั้น ได้มีการท าความเข้าใจกับ
ผู้ ป กครองแล้ วหรือไม่  และมี การเตรียมความพร้อม เพ่ื อสร้ างความมั่ น ใจ ให้ แก่ ผู้ ป กครอง เด็ ก  
และสถาบันการศึกษาอย่างไร   

    นายสาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้
ตอบกระทู้ถามว่า ขณะนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  
ก าลังประชุมเพ่ือพิจารณาปรับมาตรการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยกระทรวง
สาธารณสุข ได้เสนอให้มีการปรับเกณฑ์พ้ืนที่สีส้มจาก 69 จังหวัด เป็น 44 จังหวัด พ้ืนที่สีเหลืองประมาณ  
20 กว่าจังหวัด และให้คงพ้ืนที่สีฟ้าไว้ 18 จังหวัด ซึ่งเป็นพ้ืนที่น าร่องการท่องเที่ยว รวมทั้งการพิจารณาเกณฑ์
กลับมาใช้ระบบ Test and GO เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 
ตลอดจนมาตรการในการปฏิบัติตัวในช่วงเทศกาลตรุษจีน ทั้ งนี้  ที่ผ่านมานอกจากจะมีการใช้วัคซีน  
เป็นเครื่องมือต่อสู้กับโรคโควิด-19 แล้ว ยังมีมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ก าหนดในแต่ละพ้ืนที่ที่ยัง
เป็นเกราะป้องกันควบคู่กันไป ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใดก็ตาม ส าหรับการสั่งซื้อวัคซีนนั้น สถานการณ์ปัจจุบัน  
มีการฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งหมดจ านวน 110.7 ล้านโดส ประกอบด้วย วัคซีนเข็มที่ 1 จ านวน 51.9 ล้านโดส  
คิดเป็นร้อยละ 72.1 วัคซีนเข็มที่  2 จ านวน 47.8 ล้านโดส คิดเป็นร้อยละ 66.4 วัคซีนเข็มที่  3 จ านวน  
11 ล้านโดส คิดเป็นร้อยละ 15.3 ส าหรับแผนการฉีดวัคซีนในเดือนมกราคม 2565 จ านวน 9.3 ล้านโดส  
ผลการด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 – 19 มกราคม 2565 จ านวน 6.3 ล้านโดส ส่วนแผนการจัดซื้อวัคซีนในปี 2565 
จ านวน 120 ล้านโดส ประกอบด้วย วัคซีนโควิดแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) จ านวน 60 ล้านโดส  
และวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) จ านวน 30 ล้านโดส โดยเปลี่ยนมาเป็นวัคซีนส าหรับเด็กอายุ 5 – 11 ปี ซึ่งจะ
เดินทางมาถึงประเทศไทยในวันที่  26 มกราคม 2565 และจะเริ่มฉีดให้กับเด็กอายุ  5 – 11 ปี  ในวันที่  
3 กุมภาพันธ์ 2565 และยังมวีัคซีนโนวาแวกซ์ (Novavax) อีกจ านวน 30 ล้านโดส  

   ส าหรับการผลิตวัคซีนภายในประเทศนั้น ถือเป็น เป้ าหมายสูงสุดที่ รัฐบาล 
ได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดยการให้ทุนหน่วยงานต่าง ๆ ไปท าการวิจัย อย่างไรก็ตาม การวิจัยและผลิตวัคซีนเป็นงาน
ด้านวิชาการที่ต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วนในการทดลองและต้องได้รับการยอมรับจากนานาชาติด้วย  
โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการทดลองเฟสที่ 2 ส่วนมาตรการส าหรับสถาบันการศึกษานั้น มีการวางมาตรการ
ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้ว และมีการเตรียมความพร้อมรองรับส าหรับเด็กที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
และมีความเสี่ยงในการติดเชื้ออยู่แล้ว และขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่าหากมีการร่วมมือกันอย่างเต็มที่ จะสามารถ  
จบวิกฤตโควิด-19 ภายในประเทศไทยได้ในเวลาอันใกล้นี้ 
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  1.1 .2  กระทู้ ถ าม โดย  นายจรัส   คุ้ ม ไข่ น้ า  สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร 
จังหวัดชลบรุ ีพรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ  

   สอบถามเกี่ยวกับปัญหาค่าครองชีพสูงในขณะที่สินค้ามีราคาแพง  โดยพ่ีน้อง
ประชาชนก าลังประสบปัญหาต่าง ๆ ทั้งโรคโควิด-19 และปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพที่สูงซึ่งสวนทาง 
กับค่าจ้างแรงงานที่ยังคงเท่าเดิม ท าให้พ่ีน้องประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต  
จนต้องไปกู้เงินนอกระบบและกลายเป็นปัญหาเรื้อรังตลอดมา ทั้งนี้ รัฐบาลมีมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาเพื่อแบ่งเบาภาระของพ่ีน้องประชาชนอย่างไร 

   นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับมอบหมายให้ตอบ
กระทู้ถามว่า เรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาแพงนั้น ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด -19 ต้องยอมรับว่า 
ค่าระวางเรือซึ่งเป็นหนึ่ งในต้นทุนที่ท าให้สินค้าที่ เกี่ยวข้องมีราคาสูงขึ้นตามสภาวะต้นทุนทางการค้า 
ส่วนสินค้าอุปโภคและบริโภคก็มีการปรับราคาขึ้นลงตามราคาการส่งเสริมการขายซึ่งเป็นการแข่งขัน 
ทางการค้า โดยในช่วงที่มีความต้องการสูงราคาก็จะสูงขึ้นตาม แต่กระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการควบคุม 
ราคาสินค้าอยู่ ในส่วนของสินค้าทางการเกษตรนั้น ราคาจะขึ้นลงตามฤดูกาลและสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบ 
เช่น น้ าท่วม หรือเกิดภัยแล้ง เป็นต้น ส าหรับแนวทางที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการนั้น จะมีการติดตาม
สถานการณ์สินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภค โดยขอความร่วมมือและตรึงราคาจ าหน่าย อาทิ ไข่ไก่ เนื้อสัตว์  
เนื้อสุกร ซึ่งได้มีการก าหนดราคาสินค้าควบคุมเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งทางคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ก าหนดราคาสินค้าสุกรและเนื้อสุกร และมีมติเมื่อวันที่ 19 มกราคม 
2565 ก าหนดให้สินค้าไก่และเนื้อไก่เป็นสินค้าควบคุม อีกทั้งยังมีการจัดสายตรวจออกติดตามสถานการณ์ 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และมีสายด่วนในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ส าหรับในส่วนของค่าจ้างแรงงานนั้น 
แรงงานขั้นต่ าส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานที่มาจากประเทศเพ่ือนบ้านเพราะเป็นแรงงานที่ ไม่มีฝีมือและทักษะ 
ส่วนแรงงานพ่ีน้องชาวไทยนั้นเป็นผู้มีฝีมือและทักษะซึ่งจะมีรายได้มากกว่าปกติ โดยค่าจ้างแรงงานนั้น 
จะมีไตรภาคี  3 ฝ่ายที่ เกี่ยวข้องกับค่าแรง ทั้ งฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง และราชการ ตั้ งแต่ระดับจังหวัด 
และส่วนกลาง โดยเมื่อมี 2564 ได้มีการประชุมร่วมกัน 11 ครั้ง และพร้อมที่จะน าข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผล 
ในเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานดูแลพ่ีน้องผู้ใช้แรงงานในเรื่องของ 
ค่าครองชีพ อาทิ การลดเงินสมทบประกันสังคม การช่วยเหลือพ่ีน้องแรงงานผู้ประกันตนตามมาตรา 33  
โครงการที่ช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น นอกจากนี้ กระทรวง
แรงงานได้ด าเนินการพัฒนาทักษะเพ่ือให้ผู้ใช้แรงงานมีรายได้หรือค่าแรงที่สูงขึ้น และเปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
เพ่ือให้ผู้ใช้แรงงานมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ รัฐบาลมีความตั้งใจและพยายามสร้างอาชีพ รวมทั้ง 
ให้ผู้ใช้แรงงานรวมกลุ่มพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มากขึ้น ในส่วนเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่นั้น  
รัฐบาลได้ด าเนินการอยู่ตลอดเวลา โดยในเรื่องของดอกเบี้ยที่แพงนั้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้รับนโยบาย
จากรัฐบาลให้เข้าไปปราบปรามและดูแลในเรื่องนี้ อีกท้ังในส่วนของครู ต ารวจ นักเรียน นักศึกษา ที่มีหนี้เก่า ๆ 
รัฐบาลได้พยายามเข้าไปแก้ไขปัญหาโดยผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะน าเรียน
สมาชิกให้ทราบอีกครั้ง 

  1.1.3. กระทู้ถาม โดย นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ถาม นายกรัฐมนตรี  

   ปัญหาสินค้าแพงที่ เกิดขึ้นในปัจจุบันมีจุดเริ่มต้นมาจากการแพร่ระบาดของ 
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever: ASF) ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียมานานหลายปี 
และเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรง ยังไม่สามารถรักษาได้นอกจากการท าลายซากและฝังกลบ  
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ส่งผลกระทบให้ฟาร์มเลี้ยงสุกรต้องปิดตัวลงไปจ านวนมาก โดยในปี 2561 มีการแพร่ระบาดในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในปี 2562 มีการแพร่ระบาดมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศกัมพูชา ลาว 
เวียดนาม เมียนมา ฟิลิปปินส์  ในปี  2564 มีการแพร่ระบาดในประเทศมาเลเซีย โดยประเทศไทย 
เป็นเพียงประเทศเดียวที่ปฏิเสธว่ามีการแพร่ระบาดโรค ASF ในประเทศมาโดยตลอด และอ้างว่าเป็น 
โรค PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) หรือโรคเพิร์ส โดยในช่วงปลายปี 2562 
มีการแพร่ระบาดในจังหวัดเชียงราย และในปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดและมีสุกรทั่วประเทศล้มตาย  
เป็นจ านวนมาก แตร่ัฐบาลกลับไม่ยอมรับว่ามีการแพร่ระบาดของโรค ASF ท าให้สามารถส่งออกสุกรในปี 2563 
เพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 300 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มทุนรายใหญ่ที่มีก าลังในการส่งออกสินค้าประเภทนี้ไปยัง
ต่างประเทศ จึงเป็นการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มคนเพียงกลุ่มเดียวหรือไม่ นอกจากนี้  ในปี 2564 สุกร 
ในประเทศไทยตายไปกว่าร้อยละ 40 ส่งผลให้ราคาเนื้อสุกรในท้องตลาดพุ่งสูงขึ้นทั่วประเทศ ผู้ค้ารายย่อย 
และรายกลางขาดทุน มีเพียงผู้ค้ารายใหญ่ที่ได้รับผลกระทบเพียงร้อยละ 10 ท าให้ผู้ค้ารายใหญ่ครองส่วนแบ่ง
ทางการตลาดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 สามารถควบคุมราคาได้อย่างเบ็ดเสร็จ  จึงขอทราบสาเหตุที่รัฐบาลปกปิด
ข้อมูลการแพร่ระบาดของโรค ASF จนท าให้ผลประโยชน์ตกอยู่กับผู้ค้ารายใหญ่ และมีแนวทางการแก้ไขปัญหา
เนื้อสุกรมีราคาแพงในระยะสั้น กลาง และยาวอย่างไร รวมทั้งแนวทางจัดการการกักตุนสินค้าและ 
การเอาเปรียบเรื่องราคาของกลุ่มนายทุน และจะน างบประมาณจากส่วนใดใช้ในการแก้ไขปัญหา 

   นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า ผลจากการตรวจหาเชื้อที่ท าให้สุกรตายจ านวนมากในปี 2562 พบว่าเป็น  
โรค PRRS หรือโรคเพิร์ส และไม่พบโรค ASF โดยรัฐบาลไม่ได้มีเจตนาในการปกปิดข้อเท็จจริงแต่อย่างใด 
ส าหรับสาเหตุที่ท าให้สุกรตายเป็นจ านวนมากนั้น ประกอบด้วย 3 โรค คือ โรค ASF โรค PRRS และโรคอหิวาต์
สุกร (Classical Swine Fever: CSF) ซึ่งมีอาการใกล้เคียงกัน โดยโรค PRRS และโรค CSF มีวัคซีนป้องกัน  
แต่โรค ASF ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ส่วนจ านวนผู้เลี้ยง ประกอบด้วย ผู้เลี้ยงรายย่อยจ านวน 186 ,000 ราย 
ครอบครองสุกรประมาณ 3 ล้านตัว ผู้เลี้ยงรายกลางจ านวน 3 ,000 ราย ครอบครองสุกรประมาณ 4 ล้านตัว 
และผู้เลี้ยงรายใหญ่จ านวน 200 ราย ครอบครองสุกรประมาณ 15 ล้านตัว จึงไม่ได้เป็นการเอ้ือผลประโยชน์
ให้กับผู้เลี้ยงรายใหญ่ แต่จ านวนการเลี้ยงสุกรส่วนใหญ่อยู่ในความครอบครองของผู้เลี้ยงรายใหญ่ และยืนยันว่า
จ านวนสุกรในระบบตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2564 ไม่ได้มีตัวเลขบ่งชี้ว่ามีสุกรหายไปจากระบบ  
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2564 – ต้นเดือนมกราคม 2565 ราคาขายสุกรหน้าฟาร์มเพ่ิมสูงขึ้น 
จึงส่งผลต่อราคาขายในท้องตลาด ส าหรับการด าเนินการแก้ไขการกักตุนเนื้อสุกรแช่แข็งนั้น นายกรัฐมนตรี  
ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย  
น าข้อมูลไปรายงานเพ่ือรับทราบข้อมูลในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2565 และหาแนวทางการแก้ไข พร้อมทั้งหา
แนวทางน าสุกรกลับเข้าสู่ระบบเพ่ือทดแทนในส่วนที่หายไปโดยการส่งเสริมผู้เลี้ยงรายย่อยในงบประมาณ
ด าเนินการประมาณ 30 ,000 ล้านบาท ส าหรับประเด็นเรื่องงบประมาณนั้น จะขอรับไปกราบเรียน
นายกรัฐมนตรีต่อไป        
       1.2 กระทู้ถามท่ัวไป 
   1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดย นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
        เนื่องด้วยได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการ และประชาชนคนรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อธรรมชาติและเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการท่องเที่ยวในเขต  
 
 



5 

 

อุทยานแห่งชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะหมู่เกาะสิมิลัน จึงสอบถามถึงการตั้งระบบโควต้าเพ่ือก าหนดจ านวน
นักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) ในเขตอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ ตามวันที่ก าหนด มีเกณฑ์ก าหนด ผลสัมฤทธิ์
ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติได้ลิดรอนกับการเสียโอกาสทางธุรกิจหรือไม่ และจากการร้องเรียนพบว่า การให้โควต้า
มีการตั้งบริษัทนอมินีต่างชาติ หรือบริษัทที่ไม่มีความเชี่ยวชาญมารับโควต้าและน าไปจ าหน่ายต่อ โดยในกรณีนี้
รัฐบาลได้ด าเนินการป้องกันเหตุดังกล่าวอย่างไร รวมทั้งสอบถามถึงแนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างสมดุล 
    นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า การก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity)  
ในเขตอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ นั้น ได้มีการประชุมหารือกับนักวิชาการและคณาจารย์ในเรื่องเกณฑ์การก าหนด
ขีดความสามารถในการรับนักท่องเที่ยวของแต่ละแหล่งท่องเที่ยว  ทั้งทางบกและทางทะเล โดยจะมี 
การพิจารณาศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านนิเวศวิทยา โดยพิจารณาว่า การที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปในพ้ืนที่นั้น ๆ 
จะก่อให้เกิดการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งจะเกิดผลกระทบอย่างไร 
ในปริมาณนักท่องเที่ยวแต่ละระดับ 2) ด้านกายภาพ โดยพิจารณาว่า พ้ืนที่ต่าง ๆ ที่มีอยู่สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้จ านวนเท่าใดซึ่งจะแปรผันตามลักษณะหรือกิจกรรมของการท่องเที่ยว อาทิ สถานที่ท่องเที่ยว 
ที่เป็นน้ าตกก็มีการควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวและเวลาที่จะลงไปเล่นในน้ าตก 3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
และการบริหารจัดการ โดยพิจารณาว่า จ านวนนักท่องเที่ยวมากท่ีสุดที่แต่ละพ้ืนที่สามารถดูแลบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพจะอยู่ที่จ านวนเท่าใด และ 4) ด้านจิตวิทยา โดยพิจารณาว่า นักท่องเที่ยวเดินทางไปแล้ว
จะได้รับความเพลิดเพลิน ความสนุก ความสุข และความพึงพอใจในการท่องเที่ยว ส่วนผลสัมฤทธิ์ 
ในเชิงการอนุรักษ์ธรรมชาตินั้นจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ อาทิ 1) การใช้ครีมกันแดดของนักท่องเที่ยวที่ต้องการ 
ด าน้ า ซึ่งขณะนี้ ได้มีการพยายามกวดขันให้ใช้ครีมกันแดดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นพิษเป็นภัย 
ต่อปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ออกประกาศเมื่อ  
25 มิถุนายน 2564 ห้ามน าครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการัง เข้าไปใช้ใน 
เขตอุทยานแห่งชาติ 2) การเหยียบย่ าและขีดเขียน การเก็บปะการัง การท าให้ปะการังเสื่อมโทรมหรือตาย  
3) พ้ืนที่หาดทรายที่ไม่ได้รับรบกวนจะมีโครงสร้างของเม็ดทรายที่เหยียบไปแล้วซุย ไม่อัดแน่น โดยสิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้จะเป็นตัวก าหนดให้แต่ละพ้ืนที่นั้นควรมีนักท่องเที่ยวจ านวนเท่าใด ยกตัวอย่างเช่น อ่าวมาหยา  
จังหวัดกระบี่ ในขณะนี้ได้มีการก าหนดว่า ณ ระยะเวลาหนึ่งจะมีนักท่องเที่ยวอยู่บนหาดได้ 375 คน และให้
เวลา 1 ชั่ วโมงในการเพลิดเพลินกับบรรยากาศก่อนที่ จะกลับไปและมีนักท่องเที่ ยวชุดใหม่ เข้ามา  
ซึ่งการควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวนั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ประกอบการเองด้วยเช่นกันเพราะหากไม่มี
การควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวแล้วอาจท าให้เกิดความเสียหายและเกิดผลกระทบในระยะยาว ทั้งนี้ 
กระทรวงฯ ได้มีนโยบายว่า ก่อนที่จะมีบริษัทต่าง ๆ เข้ามาหาประโยชน์ในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว บริษัทที่เป็น
ของพ่ีน้องประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่นั้นจะต้องได้รับประโยชน์มากที่สุดก่อน โดยให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ  
ได้เข้มงวดในการตรวจสอบบริษัทต่าง ๆ ที่เข้ามาขอโควตาหรือน านักท่องเที่ยวเข้ามาจะต้องให้ความส าคัญกับ
บริษัทที่อยู่ในพ้ืนที่เป็นล าดับแรก ทั้งนี้  หากมีข้อมูลว่ามีบริษัทใดเป็นนอมินีหรือมีบริษัทต่างชาติเข้ามา 
ก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งบริษัทต่างชาติได้มีการดูแลและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศไทยได้ดีกว่าคนไทยเสียอีก โดยมีความเข้มงวดและให้ความส าคัญในการดูแลปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติของไทยมากกว่าบริษัทของคนไทยบางบริษัทเสียอีก โดยขณะนี้กรมอุทยานแห่งชาติฯ  
ได้มีการเฝ้าระวังว่าบริษัทใดหรือเรือล าใดไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบต่าง ๆ และยังมีการให้แนวทางว่า 
เรือที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวด าน้ านั้นจะต้องใช้เรือเล็กเข้าไปในจุดด าน้ า ห้ามน าเรือใหญ่เข้าไป ซึ่งที่ผ่านมา 
มีเรือบางล ายังไม่ให้ความร่วมมือ ก็ได้มีการตักเตือนและเสียค่าปรับ 5,000 บาท หากมีการฝ่าฝืน 
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อีกเป็นครั้งที่ 2 จะปรับ 1 แสนบาทและห้ามไม่ให้เข้ามาในเขตอุทยานประมาณ 30 วัน หากยังฝ่าฝืนอีก 
จะปรับเป็นหลักหลายแสนและห้ามเข้าเขตอุทยานอีกต่อไป ส าหรับแนวทางที่จะท าให้การท่องเที่ยวอยู่ร่วมกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้น  จากสถานการณ์โควิด-19 นั้น กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ประกาศ 
ปิดอุทยานทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ท าให้เห็นว่าสัตว์ต่าง ๆ ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ ามีความสุข 
กับธรรมชาติ เป็นโอกาสที่จะให้ธรรมชาติได้คืนสู่ปกติ และได้เห็นสัตว์ที่ไม่เคยเห็นหรือสัตว์หายากออกมา
ปรากฎตัวให้เห็นตลอดเวลา จึงเสนอให้เป็นแนวทางว่าจากนี้ไปในทุก ๆ ปี อุทยานแห่งชาติทั้งทางบก 
และทางทะเลจะต้องมีการปิดตัวลงอย่างน้อย 1 เดือน เพ่ือให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้มีโอกาสพักและอยู่ในพ้ืนที่
ของตนอย่างมีความสุข ซึ่งในการปิดอุทยานนั้นจะมีการพูดคุยกับคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่อนุรักษ์ของ 
แต่ละอุทยานที่มีทั้งหน่วยราชการและพ่ีน้องประชาชนมาประชุมร่วมกันว่าจะปิดในช่วงเวลาใดและนานแค่ไหน 
เพ่ือเป็นการรักษาความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ควบคู่กับการท าให้ อุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวยังคงด าเนินอยู่ได้ โดยในช่วงเวลาที่ปิดนี้จะให้เจ้าหน้าที่ได้ปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมสถานที่ต่าง ๆ  
ในอุทยานของตนเพ่ือให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีการฝึกฝนและอบรม 
เพ่ือปรับปรุงสมรรถภาพและความเชี่ยวชาญในการท างานของเจ้าหน้าที่   

1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างถนนทางหลวง
ท้องถิ่น โดย นายวิวัฒน์ชัย  โหตระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพ่ือ ไทย  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
     ถนนหลวงท้องถิ่นเริ่มจากถนนเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ผ่าน บ้านหนอง
ปลาซิว - บ้านโนนไหล่ - บ้านเสียว หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 14 สิ้นสุดทางหลวงแผ่นดิน 2085 
ระยะทาง 6 กิโลเมตร ช ารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นเส้นทางหลักของประชาชนอ าเภอเบญจลักษ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ จึงขอสอบถามถึงวิธีการบริหารจัดการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเบญจ
ลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เกี่ยวกับถนนทางหลวงท้องถิ่นดังกล่าว และหากหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ด าเนินการ
แก้ไขไมม่ีงบประมาณ รัฐบาลจะสามารถอนุมัติงบกลางเพื่อแก้ไขบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนในพื้นท่ีหรือไม่ 
    นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมาย 
ให้ตอบกระทู้ถามว่า กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข อ านวยความผาสุกของพ่ีน้อง
ประชาชน ก ากับดูแลการพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ และก ากับกับดูแล 
สนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
การกระจายอ านาจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารงานเองได้โดยมีงบประมาณ  
และเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง และกรณีมีเหตุฉุกเฉินก็สามารถเปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินงานได้  
โดยอาศัยอ านาจของผู้บริหาร ยกเว้นองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้นที่ต้องผ่านการพิจารณาของสภาท้องถิ่น 
ส่วนถนนหลวงท้องถิ่นเริ่มจากถนนเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ผ่านบ้านหนองปลาซิว - บ้านโนนไหล่ 
- บ้านเสียว หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 14 สิ้นสุดทางหลวงแผ่นดิน 2085 ระยะทาง 6 กิโลเมตรนั้น 
อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยได้บรรจุโครงการแผนงานซ่อมแซม  
ถนนดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี 2566 แล้ว ด้วยในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก  
ในการจัดท าบริการด้านสาธารณะให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ก ากับดูแล  
และส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น ส่วนการก าหนดนโยบายและ 
การบริหารงานเป็นหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบกับปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับ
งบประมาณโดยตรงจากส านักงบประมาณ ดังนั้น  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน  
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษสามารถพิจารณาจัดหางบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการดังกล่าวได้เอง  
หรือหากมีงบประมาณไม่เพียงพอก็สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส านัก
งบประมาณได้โดยตรง ส าหรับการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมใน  
เบื้องต้นแล้ว และเตรียมการขอใช้งบประมาณส ารองในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยต้องผ่านสภาท้องถิ่น  
ให้ความเห็นชอบและส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติต่อไป ส่วนถนนโครงข่ายในชนบทซึ่งต้องใช้
งบประมาณจ านวนมากในการปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ือให้ได้ถนนที่มีคุณภาพนั้น เคยมีแนวคิดว่าจะถ่ายโอนให้กับ
กรมทางหลวงชนบทซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญโดยตรง แต่มีข้อจ ากัดบางอย่างที่ไม่สามารถด าเนินการได้ อย่างไรก็ตาม
ทางกระทรวงฯ ได้ตั้งข้อสังเกตถึงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ไม่ได้มาตรฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
หลายแห่ง และขอให้จัดล าดับความส าคัญในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่มีความจ าเป็นและส่งผลกระทบ 
ต่อพ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือให้มีการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
    จากนั้น ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก พลเอก อนุพงษ์   เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ติดภารกิจส าคัญในช่วงบ่าย จึงขอสลับกระทู้ถามที่  1.2.4 เรื่อง การแก้ไข
ปัญหาและการเยียวยาผู้ ได้ รับผลกระทบจากน้ าท่ วมบริ เวณนอกแนวเขื่ อนริมแม่น้ า เจ้ าพระยา  
ขึ้นมาถามตอบก่อน ซึ่งผู้ตั้งกระทู้ถามและรัฐมนตรีไม่ขัดข้อง 
    1.2.4 กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก 
น้ าท่วมบริเวณนอกแนวเขื่อนริมแม่น้ าเจ้าพระยา โดย นายจักรพันธ์  พรนิมิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
    ตามที่เกิดเหตุน้ าท่วมฉับพลันบริเวณริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและกระทบความเป็นอยู่ของประชาชน  
ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาและประชาชนผู้สัญจรไปมาเป็นอย่างมาก โดยกรุงเทพมหานครไม่มีการแจ้งเตือน
ล่วงหน้าแต่อย่างใด จึงขอสอบถามถึงการก ากับติดตามระบบป้องกันสาธารณภัย (อุทกภัย) ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ของกระทรวงมหาดไทย ในฐานะก ากับดูแลกรุงเทพมหานคร และกรณีเหตุการณ์น้ าท่วม
ฉับพลันในพ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงมหาดไทย
ได้มีการก ากับติดตามให้กรุงเทพมหานครจ่ายค่าชดเชยหรือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือไม่ รวมทั้ง
มีนโยบายให้กรุงเทพมหานคร เร่งรัดติดตามให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงริมแม่น้ าเจ้าพระยาและบริเวณ
ริมคลองบางกอกน้อยที่ยังไม่มีเข่ือนถาวร ตลอดจนเขื่อนเดิมที่มีการช ารุดเสียหาย 
    พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถามว่า
เหตุการณ์น้ าท่วมบ้านเรือนประชาชนตามริมแม่น้ าเจ้าพระยา เมื่อวันที่  8 พฤศจิกายน 2564 นั้น 
กรุงเทพมหานครอยู่ในพ้ืนที่ราบลุ่มตอนปลายแม่น้ าเจ้าพระยา อยู่ภายใต้อิทธิพลของน้ าที่ปล่อยมาจากแม่น้ า
เจ้าพระยาส่วนหนึ่งกับน้ าทะเลหนุนส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของฝนที่ตกในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งระบบของกรุงเทพมหานครนั้นใช้ระบบปิดล้อมพ้ืนที่  โดยด้านเหนือมีคันคลองรังสิต ด้านตะวันออก 
มีคันคลองพระราชด าริ ด้านตะวันตกติดแม่น้ าเจ้าพระยามีเขื่อนอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาไม่ให้น้ าภายนอกเข้ามา  
ซึ่งจะมีเพียงน้ าฝนที่ตกในกรุงเทพมหานครเท่านั้นที่เราต้องบริหารจัดการระบายน้ า ผ่านท่อระบายน้ า คูคลอง 
สูบออกแม่น้ าเจ้าพระยาหรืออ่าวไทย ส าหรับในกรณีน้ าที่ปล่อยลงมาจากแม่น้ าเจ้าพระยากับน้ าทะเลหนุนนั้น
บริเวณริมแม่น้ าเจ้าพระยาได้มีการสร้างเขื่อนที่ระดับ +2.80 เมตร ถึง 3.50 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง  
ซึ่งปกติแล้วจะสามารถรองรับน้ าที่ปล่อยมาจากเขื่อนและน้ าทะเลหนุนได้ อย่างไรก็ตาม น้ าที่ปล่อยมาจะต้อง
ไม่เกิน 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งเราจะคุมไม่ให้มีการปล่อยมาเกินนั้น ในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
นั้นเกิดจากจุดบางจุดที่เรายังไม่มีเขื่อนหรือที่เรียกว่าจุดฟันหลอในพ้ืนที่ทั้งกรุงเทพมหานครและฝั่งธนบุรี 
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เนื่องจากประชาชนไม่ให้สร้าง โดยจุดที่เป็นฟันหลอดังกล่าวท าให้มีน้ ารั่วเข้าไปในพ้ืนที่ โดยกรุงเทพมหานคร  
ได้วางกระสอบทรายชั่ วคราวในระดับความสูง 2.30 – 2.80 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง  
และจะมีการเปลี่ยนกระสอบในทุก ๆ 2 ปี รวมทั้งมีการตรวจสอบทุกปีก่อนช่วงฤดูน้ าหลาก ส าหรับเหตุการณ์ 
เมื่ อวันที่  8  พฤศจิกายน  2564 นั้ น  ในวันดั งกล่ าวมีการระบายน้ าในแม่น้ า เจ้ าพระยาประมาณ  
2,524 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปัญหาคือมีน้ าทะเลหนุน +1.33 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง ซ่ึงเป็น 
การหนุนที่ค่อนข้างจะแรงมาก ประกอบกับมีการสัญจรของเรือท าให้มีคลื่นแรงมากอย่างผิดปกติ ท าให้เขื่อน
ฟันหลอทั้งหลายไม่สามารถรองรับน้ าได้ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 11 จุด ใน 8 เขต ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร 
ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการสูบน้ าออกซึ่งสามารถท าให้น้ าแห้งได้ภายใน 1 – 3 ชั่วโมง ในส่วน
ของการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้มีการด าเนินการ อาทิ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 
เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 2 ,000 บาท หากรักษาในโรงพยาบาลไม่เกิน 4,000 บาท ต่อคน ค่าเช่าบ้าน
ครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท ต่อเดือน ไม่เกิน 2 เดือน เงินทุนประกอบอาชีพครอบครัวละไม่เกิน  
11,400 บาท ค่าวัสดุในการซ่อมแซมบ้านเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 49,500 บาท นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุน 
ถุงยังชีพ ครัวเคลื่อนที่ ครัวสนาม การให้บริการตรวจสภาพหรือซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยได้ช่วยเหลือ  
131 ครอบครัวในเขตต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
    1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้าสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดย นายมานพ  คีรีภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
    กระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่มีความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของประเทศ พัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม และหนึ่งในกรอบ
นโยบายปี 2564 คือ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 แต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้น พบว่ายังมีเด็กในกว่า  
700 โรงเรียน ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศไทยที่ยังขาด
สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ทั้งไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์ และสัญญาณอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ จากการส ารวจของ สพฐ. 
เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 พบว่ามีโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตป่าสงวน จ านวน 14 โรงเรียน ไม่มีสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต จ านวน 291 โรงเรียน ประสบปัญหาสัญญาณโทรศัพท์ จ านวน 415 โรงเรียน ไม่มีไฟฟ้าใช้  
ซึ่งข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นค าถามส าคัญว่า เราจะเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร ในเมื่อปัจจัยพ้ืนฐาน 
ที่ จ า เป็ น ในการแสวงหาความรู้ เหล่ านี้ ยั งไม่ทั่ วถึ ง  จึ งสอบถามถึ งแนวทางการแก้ ไขปัญ หาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาที่ เคยมีการเสนอแนะและอภิปรายใน  
สภาผู้แทนราษฎร ในเรื่องโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือไม่ รวมทั้ง
แนวทางการท างานแบบบูรณาการกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการขยายเขต  
การติดตั้งและปรับปรุงสัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตและไฟฟ้าในโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ป่า ตลอดจน
กรอบเวลาในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
    นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีการด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนและข้อมูลโรงเรียน ในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data 
Management Center : DMC) เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงเรื่องต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยพบว่าโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 676 แห่ง โดยเป็นโรงเรียน  
ที่ ไม่ได้อยู่ ใน พ้ืนที่การติดตั้ งเสาไฟฟ้าจ านวน 17 แห่ง ส าหรับโรงเรียนที่มีการจัดระบบไฟฟ้า 3 มิติ 
ประกอบด้วย โรงเรียนที่อยู่ในเขตการติดตั้งเสาไฟฟ้า โรงเรียนที่ใช้อุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์  
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และโรงเรียนที่ใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า โดยที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและท าให้การจัดการศึกษาด าเนินไปได้ 
ทั้งนี้ สพฐ. ได้แก้ปัญหาและวางแนวทางอย่างยั่งยืนโดยการจัดสรรงบประมาณด้านครุภัณฑ์และจัดหาอุปกรณ์
โซลาร์เซลล์ หากมีการช ารุดสามารถใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีด าเนินการซ่อมแซมได้ และในส่วนโรงเรียน
อ่ืน ๆ สามารถประสานเพ่ือรับการสนับสนุนส่งเสริมการใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ส าหรับ
โรงเรียนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาตินั้น ต้องยอมรับว่ามีข้อจ ากัดในด้านการประสานงานและสนับสนุนให้มี  
การเดินสายไฟพาดผ่านและเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ส าหรับการแก้ปัญหานั้น สพฐ. มีการกระจายอ านาจ
ให้เขตพ้ืนที่ในจังหวัดต่าง ๆ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ส่วนสัญญาณอินเทอร์เน็ต สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนทุกแห่ง  
ไม่ว่าจะอยู่ในพ้ืนที่ใดก็ตาม ในระบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้ สพฐ. ได้ประสานงาน
ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจ ากัด (มหาชน) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์และพัฒนา  
ให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตดียิ่งขึ้น ส่วนโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์ก็แก้ปัญหาโดยใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทดแทน ส าหรับประเด็นนักเรียนหลุดจากระบบการศึกษานั้น มีการลงนามในบันทึก 
ความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ 12 หน่วยงาน อาทิ  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่หลุดจากระบบ
การศึกษาให้กลับเข้ามาสู่ระบบ โดยในปัจจุบันสามารถกลับมาได้ร้อยละ 50 ส่วนนักเรียนอาชีวศึกษาที่อยู่ 
ในพ้ืนที่ห่างไกลและมีฐานะยากจนนั้น ได้มีการจัดหาที่อยู่ให้ฟรี เรียนฟรี และกินฟรี นอกจากนี้  รัฐบาลยังมี
มาตรการเยียวยาให้กับนักเรียนทุกคนเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และการลดภาระให้กับครูผู้สอน  
และนักเรียน ทั้งนี้  หากพบนักเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษาสามารถรายงานมาได้ทางแอปพลิเคชัน  
“พาน้องกลับมาเรียน” เพ่ือจัดการศึกษาให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละบุคคล 
    1.2.5 กระทู้ถาม เรื่อง  การบริหารจัดการปัญหาเขตพื้นที่ กรมประมงใน 
เขตหนองหาร ตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2484 โดย นายอภิชาติ  ตีรสวัสดิชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้  
จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปในครั้งถัดไป      
    1.2.6 กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างฝายชลประทานขนาดเล็ก ฝายห้วยโพธิ์  
หมู่ที่ 2 บ้านโคกก่อง ต าบลหนองนกเขียน อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
โดย นางจุฑาพัตธน์  เมนะสวัสดิ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้ ง  
กระทู้ถาม ถาม รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    ตามที่กรมชลประทาน มีนโยบายเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนให้กับประชาชน 
ซึ่งเป็นความต้องการพ้ืนฐานของเกษตรกร เนื่องจากฝายชลประทาน ฝายห้วยโพธิ์ เป็นแหล่งน้ าให้ประชาชน  
ได้บริโภค อุปโภค และเพาะปลูกทางการเกษตร ปัจจุบันมีสภาพช ารุดเสียหาย ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้มาเป็น
เวลา 1 ปีแล้ว ท าให้ประชาชนขาดแคลนน้ าใช้ จึงได้มีการด าเนินการเสนอให้สร้างฝายใหม่ โดยแผนการสร้าง
ฝายใหม่ได้เข้าแผนการจังหวัดแล้ว และกรมชลประทานได้ถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนต าบล  
หนองนกเขียน ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 2546 แต่องค์กรส่วนท้องถิ่นไม่มีงบประมาณด าเนินการดังกล่าว  
จึงขอสอบถามถึงการด าเนินการแก้ปัญหาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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    นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า ฝายห้วยโพธิ์ เป็นฝายที่กรมชลประทานสร้างกั้นล าน้ าห้วยโพธิ์ที่ยาวประมาณ 
10 กว่ากิโลเมตร เป็นร่องน้ าที่มีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาที่อยู่ด้านบนและส่งน้ ามายังแม่น้ าล าปาว  
สร้างด้วยคันดินกว้าง 4 เมตร ยาว 243 เมตร สูง 6.50 เมตร สร้างมาตั้งแต่ปี 2533 ซึ่งกรมชลประทาน 
ได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนกเขียน โดยเมื่อปี 2563 ฝายห้วยโพธิ์เกิดการช ารุด
เสียหายใช้การไม่ได้แต่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนกเขียนไม่มีงบประมาณซ่อมแซม อย่างไรก็ตาม 
กรมชลประทานรับทราบปัญหาและได้ไปตรวจสอบสถานที่จริงแล้ว โดยสิ่งที่สามารถด าเนินการได้ 
คือองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนกเขียนจะต้องจ าหน่ายทรัพย์สินหรือรื้อถอนเสียก่อน กรมชลประทาน 
จึงจะสามารถเข้าไปด าเนินการก่อสร้างให้ใหม่ ซึ่งขณะนี้ได้มีการออกแบบเรียบร้อยแล้ว โดยจะสร้างเป็น 
6 ช่องระบายน้ า ช่องละประมาณ 4 เมตร และจะขยายเป็นถนนใหญ่ให้พ่ีน้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์  ทั้งนี้ 
จะตั้งงบประมาณให้ในปี 2567 งบประมาณจ านวน 25 ล้านบาท 
 

    1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ     
        1.3.1 กระทู้ถาม เรื่อง การคัดค้านการก าหนดพื้นที่เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

บึงละหาน โดย นายเชิงชาย  ชาลีรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งนายวราวุธ   
ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

       1.3.2 กระทู้ถาม เรื่อง การขุดลอกบึงกลาง บ้านเชียงสือใหญ่ หมู่ที่ 1 ต าบล
เชียงสือ อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดย นายนิยม  เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
สกลนคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งนายประภัตร 
โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

       1.3.3 กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงถนนเพื่อใช้สัญจรขึ้นไปยังส านักสงฆ์ 
ถ้ าผาจันทร์ ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดย นายนิยม  
เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

       1.3.4 กระทู้ถาม เรื่อง ติดตามข้อเท็จจริงของนายคณากร  เพียรชนะ  
โดย นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งนายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
เป็นผู้ตอบกระทูถ้าม 

       1.3.5 กระทู้ถาม เรื่อง การแยกขยะติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 
2019 (COVID-19) และแนวทางการป้องกันการรับเชื้อจากโรคดังกล่าวของผู้ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนขยะ  
โดย นายบุญแก้ว  สมวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่งพลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม       

ส าหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้  ได้มีการถามและตอบในห้องกระทู้ถาม ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 268 

 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ประธานฯ ได้หารือ 
ต่อที่ประชุมในการน าระเบียบวาระที่ (3) รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ 7.4 ตั้งกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แทนต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง  
เพราะลาออก ระเบียบวาระที่ 7.6 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการทหาร แทนต าแหน่งที่ว่างลง  
1 ต าแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง ระเบียบวาระที่ 7.10 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการ 



11 

 

การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน แทนต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง 
ระเบียบวาระที่ 7.8 คณะกรรมาธิการการศึกษา ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ จ านวน 2 เรื่อง 
และระเบียบวาระที่ 7.12 คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา  
เรื่องร้องเรียนจริยธรรมนายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคไทรักธรรม ออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2565  ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุม 
ไม่ขัดข้อง 

(3) รับรองรายงานการประชุม   
- รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)   
ครั้งที่ 1 เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 
ครั้งที่ 2 เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 
ที่ประชุมให้การรับรอง 
7.4 ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

แทนต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง เพราะลาออก (นางสาวสายใจ  พรหมเดเวช) โดยที่ประชุมเสนอ  
นางสาววรรณวรี  ตะล่อมสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

7.6 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการทหาร แทนต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง 
เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นายอิสสระ  สมชัย) โดยที่ประชุมเสนอ นายจักรพันธ์  ปิยพรไพบูลย์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

7.10 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
แทนต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นายสิระ  เจนจาคะ) ที่ประชุมเสนอ  
นายไพบูลย์  นิติตะวัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

7.8 คณะกรรมาธิการการศึกษา ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ จ านวน 2 เรื่อง 
     (1) กลุ่มญัตติเรื่องเก่ียวกับการศึกษา ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 
     (2) กลุ่มญัตติเกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและผลกระทบจากการยุบเลิก

โรงเรียนขนาดเล็ก ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 
ที่ประชุมเห็นชอบ 
7.12 คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่อง

ร้องเรียนจริยธรรมนายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม 
ออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2565 

ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

(2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
    2.1 รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา 
         (1) ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว จ านวน 

2 ฉบับ 
             (1.1) ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... 
    (1.2) ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
         (2) ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ออกไปเป็นกรณีพิเศษ 
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         (3) รับทราบรายงานการเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงาน
สรุปผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2562 

    ที่ประชุมรับทราบ 
 

    2.2 รับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ระลอกใหม่ (รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุม  
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่) 

    ตามที่ได้ส่งญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่  ไปเพ่ือด า เนินการนั้น 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่ อวันที่  7 กันยายน 2564 รับทราบผลการพิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ขอให้ 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
(COVD-19) ระลอกใหม่ ของสภาผู้แทนราษฎร ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และแจ้งให้ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป 

    ที่ประชุมรับทราบ 
 

    2.3 รับทราบเรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการและ
คณะกรรมการขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562  
ข้อ 9 (2) จ านวน 7 คณะ 

    (1) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ
กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ าให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่  
12 มกราคม 2565 

    (2) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะ
ชายฝั่ง และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 

    (3) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติดแนวทางการจัดตั้งศูนย์บ าบัด
ยาเสพติดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา 
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 

    (4) คณะกรรมาธิการการศึกษา ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษากลุ่มญัตติ 
เรื่องเก่ียวกับการศึกษาออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 

    (5) คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอขยายระยะเวลา
การพิจารณาศึกษาญัตติศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินหมดสัญญาสัมปทานในพ้ืนที่ภาคใต้  ออกไปอีก 90 วัน
นับตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 

    (6) คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา 
เรื่องร้องเรียนจริยธรรมนายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคไทยศรีวิไลย์ออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 
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(7) คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติแนวทาง 
ในการส่งเสริม แก้ไขปัญหา และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่  
20 มกราคม 2565 

ที่ประชุมรับทราบ 
ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาการพิจารณาการศึกษาของคณะกรรมาธิการตามระเบียบวาระที่  

7.5 7.7 และ 7.8 (1) ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้มีการขยายระยะเวลาตามระเบียบวาระที่ 2  
(1) (3) และ (4) ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 9 (2) แล้ว ดังนั้น จึงไม่ มี 
ความจ าเป็นที่ที่ประชุมจะต้องพิจารณาอีก จึงเห็นควรให้ถอนระเบียบวาระที่  7.5 7.7 และ 7.8 (1)  
ออกจากระเบียบวาระการประชุม ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

 

2.4 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  

โดยผู้แทนของหน่วยงานติดภารกิจส าคัญ จึงขอเลื่อนการชี้แจงออกไปเป็นวันพฤหัสบดีที่  
27 มกราคม 2565 

 

2.5 รับทราบรายงานกิจการประจ าปี งบดุล บัญชีก าไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อ 
การส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

โดยผู้แทนของหน่วยงานอยู่ระหว่างการกักตัวเพ่ือเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019  
(โควิด-19) จึงขอเลื่อนการเข้าร่วมประชุมชี้แจงออกไปก่อน 

 

2.6 รับทราบรายงานกิจการประจ าปี งบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนของธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
ทิศทางการด าเนินงานในปี 2564 และรายละเอียดในโครงสร้างอัตราก าลัง แม้จ านวนพนักงานประจ าและ
สัญญาจ้างจะไม่ได้มากไปกว่าปี 2563 แต่ในด้านค่าใช้จ่ายกลับสูงขึ้นอย่างมีนัยยะส าคัญ จึงตั้งข้อสังเกต 
ต่อยุทธศาสตร์และวิธีการบริหารงานขององค์กร ส าหรับการบริหารปัจจัยความเสี่ยงซึ่งไม่อาจวางใจ  
ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้นั้น การวางแผนรองรับในเรื่องของผลกระทบต่อกิจการมีการวางแผนการป้องกัน
อย่างไร ส่วนค่าใช้การด าเนินการหรืองบดุลต่าง ๆ มีประเด็นเรื่องการฟ้องร้องหรือไม่ เนื่ องจากมีการฟ้องคดี 
ต่อธนาคารและต้องช าระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงถึงห้าพันกว่าล้านบาท จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้  
อย่างไรว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต นอกจากนี้มีแผนการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดย่อมที่ประสบปัญหาจากวิกฤตโควิด-19 อย่างไร ส าหรับความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจจากวิกฤต 
โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อหนี้สาธารณะ และควรมีมาตรการดูแลทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะ  
ภาคธุรกิจรายย่อย หรือ SMEs แม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า (Soft Loan) 
เพ่ือให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 โดยการออกพระ
ราชก าหนด อย่างไรก็ตาม มาตรการทางการเงินเหล่านี้กลับไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ซึ่งมาตรการเหล่านี้
ต้องได้รับความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ในการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้า แต่กลับมีผู้ประการสามารถเข้าถึง
สินเชื่อ soft loan เพียงร้อยละ 12 เท่านั้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ถูกทอดทิ้ง ในส่วน SMEs 
Bank ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐควรมีบทบาทอย่างเต็มที่ในการทัดทานอ านาจของธนาคารพาณิชย์ จึงตั้ง  
ขอสังเกตถึงนโยบายของ SMEs Bank ในปี 2565 จะเพ่ิมบทบาทอย่างไรในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตถึงฐานะทางการเงินของ SMEs Bank ที่ขาดสภาพคล่อง มีรายได้ติดลบตั้งแต่ปี 2562 
ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 
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นายโมกุล  โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ชี้แจงว่า ในช่วงที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์ โควิด -19  
ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ และภาคการเงินเองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน 
ทาง ธพว. ได้มีการปรับปรุงการท างานเพ่ือให้สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการให้อยู่รอดในช่วงโควิด -19  
และสามารถด าเนินการต่อไปได้ ส่วนยอดเบิกจ่ายสินเชื่อในปี 2562 จ านวน 38,000 ล้านบาท ปี 2563 จ านวน 
42,000 ล้านบาท และปี 2564 จ านวน 49,000 ล้านบาท โดยพยายามกระจายเม็ดเงินไปยังผู้ประกอบ 
ให้ได้มากที่สุด และบริหารจัดการให้มีหนี้ เสียลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือ  
ด้านการเงินแล้ว ยังให้องค์ความรู้ในการพัฒนาผู้ประกอบการ โดยในช่วงปี 2564 ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้
แก่ผู้ประกอบการประมาณ 20,000 กว่าราย และมีผลประกอบการที่ดีขึ้นตามล าดับจากปี 2562 ซึ่งเป็นผล 
จากการส ารองเงินส าหรับตราสารหนี้ และพยายามคงอัตราการจ้างงานไว้คงเดิมโดยเ พ่ิมศักยภาพให้พนักงาน
ทุกคนสามารถขับเคลื่อนหน่วยงานเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการได้อย่างเต็มที่ และมีการบริหารความเสี่ยง  
อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับในปี 2565 จะด าเนินการตามแนวทางที่ด าเนินการในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง   

ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.7 รับทราบรายงานประจ าปี 2563 ของกองทุนการออมแห่งชาติ 
สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 

หลักการและความคุ้มค่าของกองทุน โดยการเพ่ิมสมาชิก ผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และถ่ายทอดค่านิยม 
องค์ความรู้เรื่องการออม จึงตั้งข้อสังเกตถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณประชาสัมพันธ์จ านวนมากเพ่ือให้
ประชาชนสนใจมาออมเงินและเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และน าเงินจากกองทุนไปลงทุน
กับภาคเอกชน ผู้ที่ได้ประโยชน์จากกองทุนนี้ที่แท้จริงคือประชาชนหรือภาคเอกชน นอกจากนี้ การที่รัฐบาล  
ตั้ง กอช. ขึ้นมาเพ่ือรองรับกลุ่มคนที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมจ านวนไม่ต่ ากว่า 20 ล้านคน จึงมีความกังวลว่า
ระบบที่ก าลังด าเนินการในขณะนี้จะไม่สามารถไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้ โดยเฉพาะในอนาคตอันใกล้
สังคมไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ รัฐบาลจึงต้องมีการจัดระบบและก าหนดนโยบายการส่งเสริม
การออมไว้ใช้ในยามชราอย่างชัดเจน และต้องมีการปรับปรุงอีกหลายด้าน โดยเฉพาะระบบประกันสังคม 
มาตรา 40 ซึ่งมีการบูรณาการท างานร่วมกัน โดยตั้งข้อสังเกตว่า กอช. มีนโยบายด้านการออมซ้ าซ้อน 
กับกองทุนประกันสังคม และจะเป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนในการจ่ายเงินให้กับทั้งสองกองทุนหรือไม่ 
นอกจากนี้ตัวแทนของ กอช. ในระดับหมู่บ้านนั้น มีการสร้างองค์ความรู้หรือปลูกฝังค่านิยมด้านการออม  
ให้กับพ่ีน้องประชาชนอย่างไรบ้าง 

นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ  
ชี้แจงว่า กอช. เป็นเสมือนกองทุน กบข. ของภาคราชการ และเป็นการส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบ 
มีเงินบ านาญใช้หลังอายุ 60 ปี โดยในช่วงอายุ 15 – 30 ปี รัฐบาลจะช่วยสมทบเงินให้ร้อยละ 50 ของเงินสะสม 
แต่ไม่เกิน 600 บาท ต่อปี ช่วงอายุ 30 – 50 ปี รัฐบาลจะช่วยสมทบเงินให้ร้อยละ 80 ของเงินสะสม แต่ไม่เกิน 
960 บาท ต่อปี ช่วงอายุ 50 – 60 ปี รัฐบาลจะช่วยสมทบเงินให้ร้อยละ 100 ของเงินสะสม แต่ไม่เกิน  
1,200 บาท ต่อปี ส่วนสาเหตุที่ในปี 2562 มีจ านวนสมาชิกเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากได้ร่ วมกับ
กระทรวงมหาดไทยในเชิงนโยบายให้อย่างน้อยผู้ใหญ่บ้านและก านันต้องเข้าร่วมกองทุน และให้ผู้น าชุมชน 
ช่วยหาสมาชิกเข้าร่วมกองทุนและพยายามท าความเข้าใจและให้องค์ความรู้ เกี่ยวกับการออมเงิน  
ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับ กอช. ในระดับหมู่บ้าน ท าหน้าที่ในการให้ความรู้ทางด้านการเงินด าเนินการในลักษณะ
เดียวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นผ่านเครือข่าย
ของกระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและคลังจังหวัด รวมถึงธนาคารของรัฐทั้ ง 5 แห่ง  
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ร่วมเป็นเครือข่ายเพ่ือให้เข้าถึงภาคประชาชนให้มากที่สุดควบคู่ไปกับการเข้าร่วมกองทุนประกันสังคม  
โดยในช่วงเกิดวิกฤตโควิด-19 ท าให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการออมเงินเพ่ือการฉุกเฉิน
ได้ดีเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับการดูแลสมาชิกมีการดูแลอย่างใกล้ชิดและท าความเข้าใจว่ากองทุนเพ่ือการชราภาพ  
มีความจ าเป็นอย่างไร เป็นการเตรียมตัวและสร้างองค์ความรู้เพื่อให้ประชาชนมีการเตรียมตัวให้สามารถด าเนิน
ชีวิตหลังอายุ 60 ปี ได้โดยไม่เดือดร้อน   

ที่ประชุมรับทราบ 
 

จากนั้น ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติด่วนด้วยวาจา เรื่อง การปกปิดการระบาดของโรคอหิวาต์
สุกรของรัฐบาลจนส่งผลกระทบให้ราคาสุกรสูงขึ้น รวมทั้งสินค้าอ่ืนขยับตาม เป็นความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชนทั่วประเทศในขณะนี้ และขอให้สภาผู้แทนราษฎรได้ส่งผลของการปรึกษาหารือและข้อเสนอแนะ 
แนะน าให้รัฐบาลไปด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน  โดยให้สภาพิจารณา 
เป็นเรื่องด่วน ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อ 54 (1) ทั้งนี้ เนื่องจากมีญัตติด่วนที่ยังไม่ได้บรรจุ
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมซึ่งเป็นเรื่องในท านองเดียวกัน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและศึกษาแนวทางช่ วยเหลือ
ประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น จึงจะน ามาพิจารณาในคราวเดียวกัน ซึ่งที่ประชุม
เห็นชอบ 

สมาชิกฯ ผู้เสนอญัตติได้น าเสนอญัตติว่า โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF เกิดมาเป็น
ร้อยปีแล้วแต่ในประเทศอ่ืนไม่มีปัญหาเพราะมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดี ซึ่งโรคนี้ไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มี  
ยารักษา แต่ในปี 2561 โรคนี้ได้อุบัติขึ้นที่สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากนั้นก็เริ่มเข้ามาในทวีปเอเชียทั้งหมด 
โดยขณะนี้โรคดังกล่าวได้กระจายไปใน 34 ประเทศ และทุกประเทศต่างยอมรับในข้อเท็จจริงว่าเกิดโรคระบาด
นี้ขึ้นจริง แต่ในประเทศไทยได้มีการปกปิดข้อเท็จจริงดังกล่าว  ซึ่งการปกปิดข้อเท็จจริงดังกล่าวส่งผลให้
ผู้ประกอบการฟาร์มขนาดเล็กเสียหายและผู้ประกอบการฟาร์มรายใหญ่ได้ผลประโยชน์และร่ ารวยมหาศาล  
ทั้งนี้ จากข้อมูลที่ถูกเปิดเผยผ่านกลุ่มนักวิชาการเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณต่าง ๆ ล้วนแต่ชี้ชัดว่าการแพร่ระบาดของโรค ASF ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย 
มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว แต่รัฐบาลกลับปกปิดข้อมูลดังกล่าวไว้โดยไม่แจ้งปัญหาการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น  
ให้สาธารณชนได้รับทราบ แม้ว่ากรมปศุสัตว์จะออกมายอมรับในท้ายที่สุดว่าพบเชื้อโรคดังกล่าวภายในประเทศ
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 แต่ความเสียหายที่เกิดจากการแพร่ระบาดได้เกิดเป็นวงกว้างแล้ว ทั้งในเรื่อง 
การก าจัดสุกรกว่า 3 ล้านตัวหรือร้อยละ 15 ของจ านวนสุกรที่เลี้ยงในประเทศจนท าให้ราคาขายปลีกเนื้อสุกร
ในประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้นสวนทางกับตลาดโลก ส่งผลร้ายต่อความมั่นคงทางอาหารของคนในประเทศ 
นอกจากนี้ ยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคอ่ืนที่ได้ปรับราคาสูงขึ้น อาทิ น้ ามัน ก๊าซหุงต้ม ค่าไฟฟ้า ค่าโดยสาร
สาธารณะในกรุงเทพฯ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวท าให้ค่าครองชีพโดยรวมสูงขึ้นส่งผลให้การด ารงชีวิตของพ่ีน้อง
ประชาชนในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างยากล าบากมากยิ่งขึ้น โดยปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับประโยชน์ส าคัญของประเทศ กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง จึงขอให้สภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
และศึกษาแนวทางช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น 

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ  
ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคของกระทรวงพาณิชย์เมื่อเทียบกับในท้องตลาดมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก 
ภายในระยะเวลา 1 ปี  มีการขยับสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อาทิ  ราคาสุกรของกระทรวงพาณิชย์ สูงขึ้น 
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ร้อยละ 40 ราคาในตลาดสดสูงขึ้นร้อยละ 42 และราคาใน Hypermarket สูงขึ้นถึงร้อยละ 55 ราคาไก่ 
ของกระทรวงพาณิชย์สูงขึ้นร้อยละ 17 ราคาในตลาดสดสูงขึ้นร้อยละ 42 และราคาใน Hypermarket สูงขึ้นถึง
ร้อยละ 58 จึงเป็นที่ น่ าสั งเกตว่าท าไมราคาไก่จึงเพ่ิมขึ้น เช่น เดียวกับสุกร ทั้ งที่ ไม่ ได้รับผลกระทบ 
จากโรคระบาดแต่อย่างใด และเป็นการเพ่ิมภาระให้กับประชาชน ดังนั้น  การแก้ปัญหาในระยะสั้น  
คือการก ากับดูแลราคาสินค้าต้องด าเนินการให้ครอบคลุมทุกตลาดเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชน 
ตลอดจนต้องมีการปรับโครงสร้างภาษีการน าเข้าวัตถุดิบในภาคการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและลดภาระ
ให้น้อยที่สุดให้กับเกษตรและผู้บริโภค นอกจากนี้  ยังต้องเร่งชดเชยเยียวยาให้กับเกษตรกรรายย่อย รวมทั้ง
จับกุมผู้ที่ฉวยโอกาสกักตุนสินค้าเพ่ือป้องกันไม่ให้ราคาสินค้าอุปโภคบริ โภคขยับสูงขึ้นจนมากเกินไป  
ส่วนในระยะยาวนั้นควรมีการวางแผนและก าหนดจ านวนการเก็บสุกรในห้องเย็นไม่ให้มากเกินไป ตลอดจน 
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ปล่อยเนื้อสุกรแช่แข็งออกมาสู่ท้องตลาด และรัฐบาลต้องเร่งน าแม่พันธุ์สุกร 
ให้เกษตรกรรายย่อยและขนาดกลางน าไปเลี้ยงเพ่ือท าให้สุกรในระบบมีจ านวนมากขึ้น อีกทั้งกรมปศุสัตว์ 
ต้องเข้าไปก ากับดูแลการแพร่ระบาดและสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในวงจรชีวิตของลูกสุกร และเร่งเข้าไปดูแล 
ในเรื่องสินเชื่อด้วยเงื่อนไขพิเศษทั้งระยะสั้นและระยะยาวภายใต้การก ากับดูแลของรัฐบาล 

นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ชี้แจงว่า  
รัฐบาลไม่ได้มีเจตนาในการปกปิดข้อเท็จจริงแต่เนื่องจากไม่ทราบข้อมูล และเมื่อตั้งคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญแล้วเรื่องแรกที่ทุกคนต้องการให้เกิดขึ้นคือการเยียวยาช่วยเหลือ แต่การช่วยเหลือเยียวยานั้น 
เงินทุกบาททุกสตางค์เป็นภาษีของประชาชนซึ่งข้าราชการเองก็มีความกังวล หากหลักฐานไม่ละเอียดมากพอ 
ก็ไม่กล้าจ่ายเงิน ให้  และในบางจังหวัดต้องกลับไปท างบประมาณ ใหม่หลายครั้ง อีกทั้ งยังมีขั้นตอน 
ในการด าเนินการมาก ทั้งนี้ เห็นด้วยที่จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาเพ่ือจะได้ร่วมกัน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและศึกษาแนวทางช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนต่อไป 
        จากนั้นสมาชิกฯ ผู้เสนอญัตติได้อภิปรายสรุปญัตติ และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ส่งผล 
ของการปรึ กษ าห ารือ และข้ อ เสน อแน ะของสมาชิ กฯ  ไป ยั ง รั ฐบ าล เพ่ื อ พิ จารณ าด า เนิ น ก าร  
และต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน 25 คน ก าหนดเวลาพิจารณา 60 วัน 

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สั่งปิดประชุมในเวลา 20.48 นาฬิกา 
  
 

 ปิดประชุมเวลา 20.48 นาฬิกา 
 
 
                                   ************************************** 
 
 

จัดท ำโดย กลุ่มงำนสื่อมวลชน ส ำนักประชำสัมพันธ์  
                    ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 

    
 
 


